

Kaya ang tinatawag mong mga problema, mahalaga ang mga ito; importante sila hanggang sa araw na hindi na sila importante. At ang araw na hindi na sila mahalaga ay ang araw na ikaw mismo ang nagtatagumpay sa pagsira sa kanilang mga sanhi at dahilan. At ang pagkawasak ng mga problema ay ganap na naka link sa iyong lakas ng kalooban, sa iyong kakayahan upang dalhin down ang enerhiya ng iyong lakas ng kalooban papunta sa materyal na eroplano ng iyong buhay.

At ang pinaka okultismo sa bagong tagubilin ay ang kalooban ng Tao ay hindi kung ano ito noon. Noong nakaraan, sa sinaunang lahi, ang kalooban ng Tao ang direktang produkto ng kanyang makasariling hangarin, samantalang sa hinaharap, ang kalooban ng Tao ay produkto ng salungatan sa pagitan ng kanyang pagdurusa at ng kalooban ng Espiritu na nagtatatag ng mga kondisyon ng pagdurusa.

At kapag ang Tao ay nagdusa nang sapat upang mapagtanto, sa loob ng kanyang sarili, ang limitasyon, o ang pangangailangan ng isang limitasyon sa pagdurusang ito, ibinababa niya sa kanyang sarili ang enerhiyang ito na nagiging kanyang sariling kalooban at sa sandaling iyon, ang Tao ay nakikinabang mula sa kalooban ng Espiritu at sa sandaling iyon ay maaari niyang wasakin ang lahat ng mga kondisyon na sa nakaraan ay nagsilbi upang lumikha ng mga problema sa loob niya.

Ipinapayo ko sa iyo na ang lahat ng mga problema sa iyong buhay ay nilikha sa lahat ng kanilang mga aspeto, sa lahat ng kanilang mga kondisyon, ng Mas Mataas na Katalinuhan sa loob mo. Para sa inyong ebolusyon, para sa Tao bukas, ang larong ito ay dapat tumigil; ang Intelligence sa loob niya, ang kalooban na ang kapangyarihan ay hindi niya alam, ay dapat balansehin ang sarili, kaya sa ilang mga punto, sa kanyang lumalagong buhay, sa kanyang buhay ng kamalayan, siya ay dumating upang mabawasan sa zero ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang isip.

At kapag ang Tao ay may sapat na kusang loob na kapangyarihan, tunay na lakas ng kalooban, nagagawa niyang bawasan ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang isip sa zero, at doon nagiging Superman ang Tao.

Sa loob ng balangkas ng paliwanag na ito, maaari nating tingnan ang kababalaghan ng mga problema, na dinadala ito sa mas mataas na sukat ng pag unawa, sa kahulugan na maaari nating alisin mula sa karanasang ito, ang kadahilanan ng pagkakataon, ituro sa ating sarili sa katotohanan na sa karanasang ito, ang kulang sa atin ay ang katalinuhan na ginawa ng pagdurusa na pumipigil sa atin na mabuhay ang ating tunay na kalooban, dahil minsan pa ay hindi naging bunga ng alitan sa pagitan ng Espiritu at sarili ang ating kalooban.

At ang tagubilin na ito, na tinatanggap ng Tao ngayon, ay ganap na bago sa planetang Earth, dahil hindi pa nagagawa ng isang Tao, ni nais, ni ninanais, ni ninanais, sa loob ng balangkas ng anumang utos bilang isang pinasimulan sa planeta, upang lubos na sirain ang kapangyarihan ng Espiritu sa damdamin ng isip ng Tao.

At ito ay sa karanasang ito na napagpasyahan na, upang palayain ang kanyang sarili mula sa emosyon ng espiritu ng Tao, ang Tao ay kailangang permanenteng sumailalim sa pamatok ng Espiritu, upang matransmute, sa pamamagitan ng pagsasanib, ang emosyon ng espiritu. At nang ang emosyon ng espiritu ay transmuted, ang Tao ay hindi na mortal, ngunit walang kamatayan. At kapag ang Tao ay nasa kaharian ng imortal, hindi na siya napapailalim sa mga batas ng Espiritu, sapagkat siya mismo ay Espiritu sa bagay.

Ang kahalagahan ng pag unawa na ang mga problema, isang araw sa iyong buhay, ay dapat na ganap na tumigil, neutralisado, nawasak, pinipigilan mula sa pagkuha ng ugat.

At sa patuloy na pagpapahayag ng iyong pang araw araw na karanasan, kung saan ang mga problema ay lumitaw, kaliwa at kanan, na may kaugnayan sa isang hindi malay na sibilisasyon, walang malay na mga Tao, mayroong para sa Espiritu isang napakalawak na lupain kung saan ikaw, bilang isang indibidwal, nagtataglay din ng isang isip, nagtataglay din ng isang kalooban, nagtataglay din ng pagmamahal at katalinuhan, ikaw ay napilitan sa ilang punto upang mapagtanto na ang

kapangyarihan mula sa itaas ay dapat bumaba sa mga sub eroplano ng katotohanan at masira nang isang beses at para sa lahat, sa huling paraan, ang mga tanikala ng karma.

Ang tao ay hindi na dapat magdusa pa, ang Tao ay hindi na magdurusa pa, ngunit ang Tao, na hindi na magdurusa pa, ay magdurusa muna sa labanan na dapat umiiral sa pagitan niya at ng Espiritu. At ito ang pagpapakita, sa kanyang pang araw araw na katotohanan, na mararanasan niya ang aking nalalaman.

At ang mga taong nakaranas ng alam ko, naunawaan ang alam ko at napagtanto na ang naunawaan nila ay perpekto. Dahil ang Tao bukas ay hindi na mula sa ikalimang lahi, at ang mga batas ng Espiritu na inilapat sa ikalimang lahi ay hindi na angkop sa kanya. Kaya ang Tao ng bukas ay dapat maunawaan ang buhay sa isang ganap na ibang paraan ng Matanda.

At kapag sinabi Ko na ang Tao ng bukas ay dapat maunawaan ang buhay sa isang ganap na naiiba, ganap na bagong paraan mula sa Matandang Lalaki, ito mismo ang ibig kong sabihin. Kaya sa apprenticeship, sa paglipat, ang Tao ngayon ay dapat matutong huwag lumingon sa nakaraan, o sa iba't ibang mga termino, ang Tao ng bukas ay dapat matutong huwag lumingon sa Matanda.

Ang Bukas na Tao ay dapat matutong mabuhay bukas, ngayon, at hindi na mamuhay ng kanyang buhay, ngayon, batay sa mga disposisyon na mayroon siya kahapon. At ang kalagayang ito ay ganap at mabubuhay ng Tao ng bukas. At ang mga Lalaki bukas, na mabubuhay sa mga kondisyong ito at naunawaan ang mga batas ng mga bagong kondisyong ito, ay magkakaroon ng kapangyarihang imortalisa ang kanilang materyal na bagay.

Kung mayroon kang pangitain upang sirain ang mga ito, mayroon ka nang pangitain upang lampasan ang mga ito. Kung mayroon ka nang pangitain na sirain ang mga ito, mayroon kang pangitain na lampasan ang iyong sariling kalikasan. Ngunit una kailangan mo sa loob, dahil ang pangitain na ito ay hindi isang sikolohikal na pangitain, ang pangitain na ito ay isang malakas na pagsasakatuparan sa loob ng iyong sarili, nakasentro sa sarili sa loob ng iyong sarili, na nagreresulta mula sa katotohanan na, sa ilang mga punto sa iyong buhay, napagtanto mo ang kawalang katuturan ng lumang buhay.

At sa sandaling napagtanto mo ang kawalang katuturan ng lumang paraan ng pamumuhay, ikaw ay magiging katulad ko, nag iisa, nag iisa, na naka link lamang sa Espiritu sa mga taong may parehong Espiritu, at handa para sa anumang kaganapan, ibig sabihin handa na upang makatanggap ng anumang pangingingin ng boses, na dapat pukawin sa sarili ang enerhiya na kinakailangan upang makipag ugnay at magtrabaho sa mga pwersa ng hindi nakikita.

Kaya ang mga problema ngayon, araw araw na problema, ay marami, mas malaki kaysa sa maaari mong isipin, ngunit malaki ang mga ito kung hindi mo alam ang mga bagong batas.

Kung hindi mo alam ang mga bagong batas na hindi na mahalaga, hindi na mahalaga ang mga ito, ito ay isang pamatok lamang, isang kaguluhan, para sa iyo upang mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay.

Ngunit kung alam mo ang mga bagong batas at ilapat ang mga bagong batas, sisirain mo ang paraan ng buhay na binuo sa paligid mo at unti unti, magsisimula kang mabuhay ng isang ganap na isang bagong buhay, hindi ko sinasabi ang bago, dahil may pagkakaiba sa pagitan ng isang bagong buhay at isang bagong bagong buhay. Ang bagong buhay ay isa na nabago sa dating buhay. Ang isang bagong tatak na buhay ay isang buhay na walang kinalaman sa lumang buhay.

At kapag ang Tao ay namumuhay ng isang bagong bagong buhay, hindi siya maaaring mag subscribe sa bagong buhay, dahil ang ilusyon ng form na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kasing dakila ng lumang buhay, sa bagong buhay.

Ngunit kapag ang Tao ay namumuhay ng bagong bagong buhay, siya ay ganap na nasa

ibang panahon, at walang karapatan sa anumang bagay kundi ang kanyang sarili.

At kapag napagtanto ng Tao na wala siyang karapatan sa anumang bagay maliban sa kanyang sarili, napagtanto niya ang ganap na mga kondisyon ng bagong bagong buhay, at hindi sa pamamagitan ng katalinuhan at talino na maaari niyang mabuhay ang buhay na ito at maunawaan ito, ito ay sa pamamagitan ng panginginginig ng boses sa loob niya, na nag-oorganisa ng kanyang isip, kanyang emosyon, kanyang mahalaga at kanyang materyal.

Ang isang bagong tatak na buhay ay isang ganap na bagong buhay, ito ay isang buhay na hindi pag-aari mo, ito ay isang buhay na ang proseso, iyon ang resulta, iyon ang pagpapakita, ng Enerhiya sa loob mo, na tinutukoy ng kapangyarihan sa loob mo upang matanggap ito. Sa bagong buhay, ang ego ay hindi nakikita, o nakikita nang paunti-unti; sa bagong buhay, ang personalidad ay hindi nadadamay, o nadarama nang unti-unti; sa bagong buhay, tanging ang kaluluwa ang umiiral sa vibratory harmony sa ego, na nasa vibratory harmony sa personalidad, upang ang isang axis ay nabuo, at sa pamamagitan ng axis na ito ay dumadaan sa Enerhiya ng ray current kung saan ikaw ay nakatalaga, at ito ay mula sa Enerhiya na ito na ikaw ay nabubuhay; ito ang Enerhiya na ito na iyong pinapakain; ito ang Energy na ginagamit mo para bumaba sa matter, ang Espiritu ng Diyos.

At kapag sa bagong bagong buhay, ang Tao ay bumababa sa bagay, ang Espiritu ng Diyos: anumang espiritu na laban dito, at anumang espiritu na laban sa Liwanag ng Espiritung ito, ay hindi maaaring tumagos sa espasyo kung saan ang Tao na ito ay umuunlad at umuunlad, dahil ang espasyong ito ay hindi mababali, dahil ang espasyong ito ay Liwanag.

Kaya ipinapaliwanag ko sa inyo ang mga simple at pang-araw-araw na bagay: ang mga problema ang pinag-uusapan ko, at sinisikap kong ipaunawa sa inyo ang kahalagahan ng mga problema, upang bigyan kayo ng pananaw na hindi pantao, kundi bunga ng kabuuang kamalayan sa katotohanan ng batas ng Espiritu.

Kapag sinabi ko, ilagay ang palakol ang ibig sabihin nito ay sirain ang sanhi ng pagdurusa, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng batas na ito, ngunit marami, mula pa sa simula dahil sa kakulangan ng karanasan, ay naglagay ng palakol at pinutol ang kanilang daliri, ngunit bahagi iyan ng karanasan, at sa karanasan natututo kang ilagay ang palakol at hindi putulin ang mga daliri ng sinuman.

Ang kamalayan ay malikhain, hindi mapanira; ang kamalayan ay pagkakasundo. Ang mga pang-araw-araw na problema, ang iyong mga problema, ay mga ilusyon, na nilikha ng isip sa loob mo, upang trip ka sa stream ng iyong emosyon, at tulad ng trout, ginugugol mo ang iyong oras sa pagho hopping sa paligid.

Kapag sinabi ko na ang Tao bukas ay hindi pag-aari ng kanyang sarili, sinasabi ko ang isa sa mga pinakadakilang katotohanan na hindi alam ng sinaunang Tao. Ang Tao Bukas ay hindi pag-aari ng kanyang sarili, at nasa iyong karanasan na, nagkaroon ka ng mga sandali na nadama mo na hindi ka nabibilang sa iyong sarili, at ang kamalayan na ito ay napakalaki at ito ay nagiging mas malaki at mas malaki.

At kapag hindi na tayo pag-aari ng ating sarili, nadarama nating mabuti ang ating sarili; Hangga't nabibilang tayo sa ating sarili, napapako tayo sa ating balat, ngunit kapag hindi na tayo nabibilang sa ating sarili, maganda ang pakiramdam natin tungkol sa ating sarili. Ngunit ang ego ay hindi nais na, dahil ang ego ay kailangang kabilang upang matiyak na umiiral ito sa isip, na nararamdaman ito sa mga emosyon, na nabubuhay ito sa materyal; kailangan siguraduhin ng ego na buhay ito. Kailangang matiyak ng asawa na mahal siya ng kanyang asawa, kailangang tiyakin ng lalaki na tapat ang kanyang asawa; Kailangan nating makasiguro, ngunit ang seguridad na ito ay panandalian.

Ngunit kapag ang dalawang nilalang ay nabubuhay sa buhay at ang isa ay hindi nabibilang sa kanyang sarili at ang isa ay hindi pag-aari ng kanyang sarili, ni ang isa ay hindi nabibilang sa isa, at kapag ang isang lalaki ay hindi na pag-aari ng kanyang asawa at ang kanyang asawa ay hindi na pag-aari niya, hindi na

niya taglay ang mga pagdurusa ng pag aari. Kapag ang mga bata ay hindi na sa atin, hindi na natin dinanas ang mga sakit ng pag aari.

Ang sinasabi ko ay nasa pangginginig ng boses, hindi sa isang sikolohikal na mode ng pag unawa. Ang mahirap iparating sa mga salita ay ang katotohanan ng pangginginig ng boses. Ang madaling iparating sa mga salita ay form.

Kaya naman hindi kailanman ang sinasabi ko ang gusto kong sabihin, ito ang hindi ko masabi na gusto kong sabihin, pero may kapangyarihan akong sabihin ito, dahil may kapangyarihan ako ng pangginginig ng boses. Kaya hintayin ang pangginginig ng boses upang maunawaan ang salita na naglalaman nito bago tumalon sa form at masira ang iyong tuka at maging isang cropper.

Lahat ay masasabi, kahit ang hindi maintindihan, tanong lang ng pagsasabi nito sa isang tiyak na paraan. At sana lahat kayo, balang araw, ay hindi na kayo pag aari, hindi na kayo nararamdaman, hindi na ninyo nakikita ang inyong sarili, hindi na ninyo alam kung ano ang inyong \"Ako\", hindi na ninyo alam kung ano ang inyong \"ego\", sana lahat ng iyon. Pero hanggang sa dumating ang araw na iyon, alam mo na unti unti kang patungo dito. At lahat ng sasabihin ko sa iyo sa paglipas ng mga taon ay magsisilbi upang mas maunawaan mo ang mga nuances ng katotohanang ito nang mas mahusay.

Mayroon kaming impression, Mga Lalaki ng Earth, na sa anumang sandali sa ating buhay, maaari nating ilagay ang ating sarili sa isang lugar sa ating buhay, na ang impression na ito ay napakalakas na lumilikha ito, sa loob natin, ng isang enerhiya, isang emosyon, at ang emosyon na ito ay awtomatikong nakakulong sa atin. Ang tao ay nagkukulong sa kanyang sarili araw-araw, sa pinakamagandang dahilan sa mundo; buti na lang, taliwas sa sinabi ni Socrates, hindi makilala ng Tao ang sarili niya. Kagila-gilalas, ang pilosopiya ng Tao; kamangha mangha, ang mga pilosopiya, dahil nagtagumpay sila sa pagbibigay ng pag asa sa Tao ng kung ano ang dapat niyang maging, nang hindi siya binibigyan ng mga kagamitan upang makarating doon.

Pilosopiya ay pagmultahin, dahil ito extracts isang ngipin upang bigyan ka ng isa pang, ngunit kamalayan ay kahit finer, dahil ito extracts parehong ngipin at wala kang natitira.

Kaya para sa pagtatapos ng panahon, nais kong ipaliwanag kung paano pinipinsala ng Tao ang kanyang sarili nang hindi namamalayan ito.

Kaya ang tinatawag mong mga problema, mahalaga ang mga ito; importante sila hanggang sa araw na hindi na sila importante. At ang araw na hindi na sila mahalaga ay ang araw na ikaw mismo ang nagtatagumpay sa pagsira sa kanilang mga sanhi at dahilan. At ang pagkawak ng mga problema ay ganap na naka link sa iyong lakas ng kalooban, sa iyong kakayahan upang dalhin down ang enerhiya ng iyong lakas ng kalooban papunta sa materyal na eroplano ng iyong buhay.

At ang pinaka okultismo sa bagong tagubilin ay ang kalooban ng Tao ay hindi kung ano ito noon. Noong nakaraan, sa sinaunang lahi, ang kalooban ng Tao ang direktang produkto ng kanyang makasariling hangarin, samantalang sa hinaharap, ang kalooban ng Tao ay produkto ng salungatan sa pagitan ng kanyang pagdurusa at ng kalooban ng Espiritu na nagtatatag ng mga kondisyon ng pagdurusa.

At kapag ang Tao ay nagdusa nang sapat upang mapagtanto, sa loob ng kanyang sarili, ang limitasyon, o ang pangangailangan ng isang limitasyon sa pagdurusang ito, ibinababa niya sa kanyang sarili ang enerhiyang ito na nagiging kanyang sariling kalooban at sa sandaling iyon, ang Tao ay nakikinabang mula sa kalooban ng Espiritu at sa sandaling iyon ay maaari niyang wasakin ang lahat ng mga kondisyon na sa nakaraan ay nagsilbi upang lumikha ng mga problema sa loob niya.

Ipinapayo ko sa iyo na ang lahat ng mga problema sa iyong buhay ay nilikha sa lahat ng kanilang mga aspeto, sa lahat ng kanilang mga kondisyon, ng Mas Mataas na Katalinuhan sa loob mo. Para sa inyong ebolusyon, para sa Tao bukas, ang

larong ito ay dapat tumigil; ang Intelligence sa loob niya, ang kalooban na ang kapangyarihan ay hindi niya alam, ay dapat balansehin ang sarili, kaya sa ilang mga punto, sa kanyang lumalagong buhay, sa kanyang buhay ng kamalayan, siya ay dumating upang mabawasan sa zero ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang isip.

At kapag ang Tao ay may sapat na kusang loob na kapangyarihan, tunay na lakas ng kalooban, nagagawa niyang bawasan ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang isip sa zero, at doon nagiging Superman ang Tao.

Sa loob ng balangkas ng paliwanag na ito, maaari nating tingnan ang kababalaghan ng mga problema, na dinadala ito sa mas mataas na sukat ng pag unawa, sa kahulugan na maaari nating alisin mula sa karanasang ito, ang kadahilanan ng pagkakataon, ituro sa ating sarili sa katotohanan na sa karanasang ito, ang kulang sa atin ay ang katalinuhan na ginawa ng pagdurusa na pumipigil sa atin na mabuhay ang ating tunay na kalooban, dahil minsan pa ay hindi naging bunga ng alitan sa pagitan ng Espiritu at sarili ang ating kalooban.

At ang tagubilin na ito, na tinatanggap ng Tao ngayon, ay ganap na bago sa planetang Earth, dahil hindi pa nagagawa ng isang Tao, ni nais, ni ninanais, ni ninanais, sa loob ng balangkas ng anumang utos bilang isang pinasimulan sa planeta, upang lubos na sirain ang kapangyarihan ng Espiritu sa damdamin ng isip ng Tao.

At ito ay sa karanasang ito na napagpasyahan na, upang palayain ang kanyang sarili mula sa emosyon ng espiritu ng Tao, ang Tao ay kailangang permanenteng sumailalim sa pamatok ng Espiritu, upang matransmute, sa pamamagitan ng pagsasanib, ang emosyon ng espiritu. At nang ang emosyon ng espiritu ay transmuted, ang Tao ay hindi na mortal, ngunit walang kamatayan. At kapag ang Tao ay nasa kaharian ng imortal, hindi na siya napapailalim sa mga batas ng Espiritu, sapagkat siya mismo ay Espiritu sa bagay.

Ang kahalagahan ng pag unawa na ang mga problema, isang araw sa iyong buhay, ay dapat na ganap na tumigil, neutralisado, nawasak, pinipigilan mula sa pagkuha ng ugat.

At sa patuloy na pagpapahayag ng iyong pang araw araw na karanasan, kung saan ang mga problema ay lumitaw, kaliwa at kanan, na may kaugnayan sa isang hindi malay na sibilisasyon, walang malay na mga Tao, mayroong para sa Espiritu isang napakalawak na lupain kung saan ikaw, bilang isang indibidwal, nagtataglay din ng isang isip, nagtataglay din ng isang kalooban, nagtataglay din ng pagmamahal at katalinuhan, ikaw ay napilitan sa ilang punto upang mapagtanto na ang kapangyarihan mula sa itaas ay dapat bumaba sa mga sub eroplano ng katotohanan at masira nang isang beses at para sa lahat, sa huling paraan, ang mga tanikala ng karma.

Ang tao ay hindi na dapat magdusa pa, ang Tao ay hindi na magdurusa pa, ngunit ang Tao, na hindi na magdurusa pa, ay magdurusa muna sa labanan na dapat umiiral sa pagitan niya at ng Espiritu. At ito ang pagpapakita, sa kanyang pang araw araw na katotohanan, na mararanasan niya ang aking nalalaman.

At ang mga taong nakaranas ng alam ko, naunawaan ang alam ko at napagtanto na ang naunawaan nila ay perpekto. Dahil ang Tao bukas ay hindi na mula sa ikalimang lahi, at ang mga batas ng Espiritu na inilapat sa ikalimang lahi ay hindi na angkop sa kanya. Kaya ang Tao ng bukas ay dapat maunawaan ang buhay sa isang ganap na ibang paraan ng Matanda.

At kapag sinabi Ko na ang Tao ng bukas ay dapat maunawaan ang buhay sa isang ganap na naiiba, ganap na bagong paraan mula sa Matandang Lalaki, ito mismo ang ibig kong sabihin. Kaya sa apprenticeship, sa paglipat, ang Tao ngayon ay dapat matutong huwag lumingon sa nakaraan, o sa iba't ibang mga termino, ang Tao ng bukas ay dapat matutong huwag lumingon sa Matanda.

Ang Bukas na Tao ay dapat matutong mabuhay bukas, ngayon, at hindi na mamuhay ng kanyang buhay, ngayon, batay sa mga disposisyon na mayroon siya kahapon. At ang

kalagayang ito ay ganap at mabubuhay ng Tao ng bukas. At ang mga Lalaki bukas, na mabubuhay sa mga kondisyong ito at naunawaan ang mga batas ng mga bagong kondisyong ito, ay magkakaroon ng kapangyarihang imortalisa ang kanilang materyal na bagay.

Kung mayroon kang pangitain upang sirain ang mga ito, mayroon ka nang pangitain upang lampasan ang mga ito. Kung mayroon ka nang pangitain na sirain ang mga ito, mayroon kang pangitain na lampasan ang iyong sariling kalikasan. Ngunit una kailangan mo sa loob, dahil ang pangitain na ito ay hindi isang sikolohikal na pangitain, ang pangitain na ito ay isang malakas na pagsasakatuparan sa loob ng iyong sarili, nakasentro sa sarili sa loob ng iyong sarili, na nagreresulta mula sa katotohanan na, sa ilang mga punto sa iyong buhay, napagtanto mo ang kawalang katuturan ng lumang buhay.

At sa sandaling napagtanto mo ang kawalang katuturan ng lumang paraan ng pamumuhay, ikaw ay magiging katulad ko, nag iisa, nag iisa, na naka link lamang sa Espiritu sa mga taong may parehong Espiritu, at handa para sa anumang kaganapan, ibig sabihin handa na upang makatanggap ng anumang panginginginig ng boses, na dapat pukawin sa sarili ang enerhiya na kinakailangan upang makipag ugnay at magtrabaho sa mga pwersa ng hindi nakikita.

Kaya ang mga problema ngayon, araw araw na problema, ay marami, mas malaki kaysa sa maaari mong isipin, ngunit malaki ang mga ito kung hindi mo alam ang mga bagong batas.

Kung hindi mo alam ang mga bagong batas na hindi na mahalaga, hindi na mahalaga ang mga ito, ito ay isang pamatok lamang, isang kaguluhan, para sa iyo upang mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay.

Ngunit kung alam mo ang mga bagong batas at ilapat ang mga bagong batas, sisirain mo ang paraan ng buhay na binuo sa paligid mo at unti unti, magsisimula kang mabuhay ng isang ganap na isang bagong buhay, hindi ko sinasabi ang bago, dahil may pagkakaiba sa pagitan ng isang bagong buhay at isang bagong bagong buhay. Ang bagong buhay ay isa na nabago sa dating buhay. Ang isang bagong tatak na buhay ay isang buhay na walang kinalaman sa lumang buhay.

At kapag ang Tao ay namumuhay ng isang bagong bagong buhay, hindi siya maaaring mag subscribe sa bagong buhay, dahil ang ilusyon ng form na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kasing dakila ng lumang buhay, sa bagong buhay.

Ngunit kapag ang Tao ay namumuhay ng bagong bagong buhay, siya ay ganap na nasa ibang panahon, at walang karapatan sa anumang bagay kundi ang kanyang sarili.

At kapag napagtanto ng Tao na wala siyang karapatan sa anumang bagay maliban sa kanyang sarili, napagtanto niya ang ganap na mga kondisyon ng bagong bagong buhay, at hindi sa pamamagitan ng katalinuhan at talino na maaari niyang mabuhay ang buhay na ito at maunawaan ito, ito ay sa pamamagitan ng panginginginig ng boses sa loob niya, na nag oorganisa ng kanyang isip, kanyang emosyon, kanyang mahalaga at kanyang materyal.

Ang isang bagong tatak na buhay ay isang ganap na bagong buhay, ito ay isang buhay na hindi pag aari mo, ito ay isang buhay na ang proseso, iyon ang resulta, iyon ang pagpapakita, ng Enerhiya sa loob mo, na tinutukoy ng kapangyarihan sa loob mo upang matanggap ito. Sa bagong buhay, ang ego ay hindi nakikita, o nakikita nang paunti-unti; sa bagong buhay, ang personalidad ay hindi nadadamay, o nadarama nang unti-unti; sa bagong buhay, tanging ang kaluluwa ang umiiral sa vibratory harmony sa ego, na nasa vibratory harmony sa personalidad, upang ang isang axis ay nabuo, at sa pamamagitan ng axis na ito ay dumadaan sa Enerhiya ng ray current kung saan ikaw ay nakatalaga, at ito ay mula sa Enerhiya na ito na ikaw ay nabubuhay; ito ang Enerhiya na ito na iyong pinapakain; ito ang Energy na ginagamit mo para bumaba sa matter, ang Espiritu ng Diyos.

At kapag sa bagong bagong buhay, ang Tao ay bumababa sa bagay, ang Espiritu ng Diyos: anumang espiritu na laban dito, at anumang espiritu na laban sa Liwanag

ng Espiritung ito, ay hindi maaaring tumagos sa espasyo kung saan ang Tao na ito ay umuunlad at umuunlad, dahil ang espasyong ito ay hindi mababali, dahil ang espasyong ito ay Liwanag.

Kaya ipinapaliwanag ko sa inyo ang mga simple at pang araw araw na bagay: ang mga problema ang pinag uusapan ko, at sinisikap kong ipaunawa sa inyo ang kahalagahan ng mga problema, upang bigyan kayo ng pananaw na hindi pantao, kundi bunga ng kabuuang kamalayan sa katotohanan ng batas ng Espiritu.

Kapag sinabi ko, ilagay ang palakol ang ibig sabihin nito ay sirain ang sanhi ng pagdurusa , ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng batas na ito, ngunit marami, mula pa sa simula dahil sa kakulangan ng karanasan, ay naglagay ng palakol at pinutol ang kanilang daliri, ngunit bahagi iyan ng karanasan, at sa karanasan natututo kang ilagay ang palakol at hindi putulin ang mga daliri ng sinuman.

Ang kamalayan ay malikhain, hindi mapanira; ang kamalayan ay pagkakasundo. Ang mga pang araw araw na problema, ang iyong mga problema, ay mga ilusyon, na nilikha ng isip sa loob mo, upang trip ka sa stream ng iyong emosyon, at tulad ng trout, ginugugol mo ang iyong oras sa pagho hopping sa paligid.

Kapag sinabi Ko na ang Tao bukas ay hindi pag aari ng kanyang sarili, sinasabi Ko ang isa sa mga pinakadakilang katotohanan na hindi alam ng sinaunang Tao. Ang Tao Bukas ay hindi pag aari ng kanyang sarili, at nasa iyong karanasan na, nagkaroon ka ng mga sandali na nadama mo na hindi ka nabibilang sa iyong sarili, at ang kamalayan na ito ay napakalaki at ito ay nagiging mas malaki at mas malaki.

At kapag hindi na tayo pag-aari ng ating sarili, nadarama nating mabuti ang ating sarili; Hangga't nabibilang tayo sa ating sarili, napapako tayo sa ating balat, ngunit kapag hindi na tayo nabibilang sa ating sarili, maganda ang pakiramdam natin tungkol sa ating sarili. Ngunit ang ego ay hindi nais na, dahil ang ego ay kailangang kabilang upang matiyak na umiiral ito sa isip, na nararamdaman ito sa mga emosyon, na nabubuhay ito sa materyal; kailangan siguraduhin ng ego na buhay ito. Kailangang matiyak ng asawa na mahal siya ng kanyang asawa, kailangang tiyakin ng lalaki na tapat ang kanyang asawa; Kailangan nating makasiguro, ngunit ang seguridad na ito ay panandalian.

Ngunit kapag ang dalawang nilalang ay nabubuhay sa buhay at ang isa ay hindi nabibilang sa kanyang sarili at ang isa ay hindi pag aari ng kanyang sarili, ni ang isa ay hindi nabibilang sa isa, at kapag ang isang lalaki ay hindi na pag aari ng kanyang asawa at ang kanyang asawa ay hindi na pag aari niya, hindi na niya taglay ang mga pagdurusa ng pag aari. Kapag ang mga bata ay hindi na sa atin, hindi na natin dinanas ang mga sakit ng pag aari.

Ang sinasabi ko ay nasa pangginginig ng boses, hindi sa isang sikolohikal na mode ng pag unawa. Ang mahirap iparating sa mga salita ay ang katotohanan ng pangginginig ng boses. Ang madaling iparating sa mga salita ay form.

Kaya naman hindi kailanman ang sinasabi ko ang gusto kong sabihin, ito ang hindi ko masabi na gusto kong sabihin, pero may kapangyarihan akong sabihin ito, dahil may kapangyarihan ako ng pangginginig ng boses. Kaya hintayin ang pangginginig ng boses upang maunawaan ang salita na naglalaman nito bago tumalon sa form at masira ang iyong tuka at maging isang cropper.

Lahat ay masasabi, kahit ang hindi maintindihan, tanong lang ng pagsasabi nito sa isang tiyak na paraan. At sana lahat kayo, balang araw, ay hindi na kayo pag aari, hindi na kayo nararamdaman, hindi na ninyo nakikita ang inyong sarili, hindi na ninyo alam kung ano ang inyong \"Ako\", hindi na ninyo alam kung ano ang inyong \"ego\", sana lahat ng iyon. Pero hanggang sa dumating ang araw na iyon, alam mo na unti unti kang patungo dito. At lahat ng sasabihin ko sa iyo sa paglipas ng mga taon ay magsisilbi upang mas maunawaan mo ang mga nuances ng katotohanang ito nang mas mahusay.

Mayroon kaming impression, Mga Lalaki ng Earth, na sa anumang sandali sa ating

buhay, maaari nating ilagay ang ating sarili sa isang lugar sa ating buhay, na ang impression na ito ay napakalakas na lumilikha ito, sa loob natin, ng isang enerhiya, isang emosyon, at ang emosyon na ito ay awtomatikong nakakulong sa atin. Ang tao ay nagkukulong sa kanyang sarili araw-araw, sa pinakamagagandang dahilan sa mundo; buti na lang, taliwas sa sinabi ni Socrates, hindi makilala ng Tao ang sarili niya. Kagila-gilalas, ang pilosopiya ng Tao; kamangha mangha, ang mga pilosopiya, dahil nagtagumpay sila sa pagbibigay ng pag asa sa Tao ng kung ano ang dapat niyang maging, nang hindi siya binibigyan ng mga kagamitan upang makarating doon.

Pilosopiya ay pagmultahin, dahil ito extracts isang ngipin upang bigyan ka ng isa pang, ngunit kamalayan ay kahit finer, dahil ito extracts parehong ngipin at wala kang natitira.

Kaya para sa pagtatapos ng panahon, nais kong ipaliwanag kung paano pinipinsala ng Tao ang kanyang sarili nang hindi namamalayan ito.